

จีนจะสร้างศูนย์การค้าระดับโลกแห่งที่ 333 ของโลก ณ เมืองฮุนซุน มณฑลจี๋หลิน

ล่าสุด สมาคมผู้ประกอบการจีน (China Enterprise Confederation, CEC) และ World Trade Center Association (WTCA) ได้จัดพิธีลงนามอนุมัติการสร้างโครงการศูนย์การค้าระดับโลก ณ เมืองฮุนซุน มณฑลจี๋หลิน โดยมี Mr. Yuwu รองประธานของ CEC เป็นประธานการประชุม

Mr. Ghazi Abu Nahl ประธานของ WTCA กล่าวว่าภายใต้ความร่วมมือของผู้ประกอบการจีน CEC และ WTCA โครงการศูนย์การค้าระดับโลกในเมืองฮุนซุนจากที่เป็นเพียงความฝันกำลังจะกลายเป็นความจริง โดยสมาคมผู้ประกอบการจีนหรือ CEC เป็นองค์กรเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในจีน มีสมาชิกมากกว่า 600,000 ราย มีบทบาทสำคัญในการสร้างธุรกิจชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาด้านการค้า อีกทั้งในด้านข้อมูล CEC และ WTCA ก็สามารถทำการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้ ทั้งนี้โครงการศูนย์การค้าระดับโลก ณ เมืองฮุนซุน เป็นโครงการแรกที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง CEC และ WTCA และได้ขอรับการสนับสนุนของรัฐบาลท้องถิ่นเมืองฮุนซุนเป็นอย่างมาก โดยหวังว่าจะสามารถสร้างความร่วมมือที่สนิทแน่นแฟ้นกับรัฐบาลท้องถิ่นเมืองฮุนซุนต่อไป และจะพยายามสร้างโครงการดังกล่าวเป็นประตูการค้าและการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม

โดยที่ WTCA ได้สร้างขึ้นในปี 1970 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครนิวยอร์กและมีสมาชิก 330 รายที่กระจายอยู่มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก สำหรับเมืองฮุนซุนนั้นตั้งอยู่ศูนย์กลางของแถบตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย และมีชายแดนที่ติดกับประเทศรัสเซียและเกาหลีเหนือ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การค้าชายแดนระหว่างกันได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงทำให้นักลงทุนต่างๆ เข้าไปลงทุนและเริ่มต้นธุรกิจในเมืองฮุนซุนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการสร้างศูนย์การค้าระดับโลก

โลกในเมืองฮุนชุนนั้นจะมีส่วนช่วยให้การค้าของจีนสามารถเชื่อมโยงกับการค้าของต่างประเทศ
ได้มากยิ่งขึ้น

Mr. Li Mingxing รองประธาน CEC ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมืองฮุนชุนได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และยังเป็นพื้นที่นำร่องของจีนที่จะ
ส่งเสริมการพัฒนาและความร่วมมือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของ
สันติภาพ ในการที่จะผลักดันความร่วมมือและการพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทั้ง
CEC และ WTCA

Mr. Jin Chunshan นายกเทศมนตรีของเมืองฮุนชุนและผู้บริหารระดับสูงของเขต
ปกครองพิเศษเมืองเหียนเปียนเกาหลี่เหนือได้กล่าวว่า เมืองฮุนชุนเป็นหนึ่งในเมืองนำร่องที่ใช้
คำว่าประเทศจีนมาเป็นคำนำหน้าชื่อหน่วยงานต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ในชายแดนที่ติดกับประเทศรัสเซีย
และเกาหลี่เหนือที่อุดมไปด้วยทรัพยากรเหมืองแร่ มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่
หลากหลาย ซึ่งภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและนโยบายต่างๆ จากรัฐบาลท้องถิ่นแล้ว
เมืองฮุนชุนกำลังพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าและศูนย์กลางความร่วมมือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เอเซีย

นอกจากนี้การที่เมืองฮุนชุนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ 333 ของ WTCA จะสามารถ
ยกระดับการเปิดสู่ภายนอกและส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่ที่จะทำให้
เมืองฮุนชุนกลายเป็นสะพานเชื่อมตลาดระหว่างจีนกับต่างประเทศต่อไป

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘